

ชื่อเรื่อง	การศึกษาระบบบัญชีฟาร์มสุกร ในจังหวัดน่าน
ผู้จัดทำ	อัจฉราภรณ์ พูลยั้ง
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุชบา อารีย์
วันที่อนุมัติผลงาน	ตุลาคม 2551
จำนวนหน้า	103
คำสำคัญ	ระบบบัญชี ฟาร์มสุกร

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบัญชีฟาร์มสุกรจำแนกโดยฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดเล็ก ตามระบบบัญชีในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ระบบบัญชีด้านการจัดซื้อและการจ่ายเงิน ระบบบัญชีด้านเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีด้านการขายและการจัดเก็บเงิน และระบบบัญชีด้านการผลิต .

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปคำตอบจากแบบสอบถาม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistical) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ของคำตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี 4 ด้าน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

จากการศึกษาพบว่า ฟาร์มสุกรขนาดกลางในจังหวัดน่านมีลักษณะเป็นฟาร์มที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จ้างเหมาเลี้ยง ดังนั้นกระบวนการผลิตต่าง ๆ ก็จะถูกดูแลโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และใช้ระบบบัญชีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในการบันทึกรายการต่าง ๆ จึงทำให้ไม่มีการบันทึกบัญชีในฟาร์ม ส่วนฟาร์มสุกรขนาดเล็กเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีลักษณะกระบวนการผลิตครบวงจร ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนจบกระบวนการผลิต กลุ่มฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่มีระบบบัญชีทุกระบบ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ปัญหาจากระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของกลุ่มฟาร์มขนาดกลางนั้นใช้ระบบบัญชีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระบบบัญชีส่วนใหญ่จึงไม่มีการจัดทำในฟาร์ม ส่วนกลุ่มฟาร์มขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งเป็นกิจการ

ในครัวเรือนจึงมีการจัดทำระบบบัญชีไม่ครบถ้วนและเหมาะสม ประกอบกับยังไม่มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติในด้านการบัญชีที่เหมาะสมสำหรับกิจการดังกล่าว

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ทราบถึง ระบบบัญชีฟาร์มสุกรในจังหวัดน่าน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำระบบบัญชีฟาร์มสุกร และได้เสนอแนะระบบบัญชี ให้แก่งานฟาร์มสุกรในจังหวัดน่าน เพื่อทำการแก้ไขจุดบกพร่อง และลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเดิมของฟาร์ม และนำข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในงานฟาร์มสุกรแห่งอื่นที่มีการดำเนินงานคล้ายคลึงกัน รวมทั้งเป็นแนวทางการวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดระบบบัญชีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับฟาร์มสุกรต่อไป

PAYAP UNIVERSITY